

'สภาสถาปนิก'บุก งานแฟร์ก่อสร้าง

โพสต์ทูเดย์ - สภาสถาปนิกเดินทาง
จัดงานสภาสถาปนิก'19 งานประชุม
นานาชาติทางสถาปัตยกรรม และแสดง
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

พล.ร.อ.จูนิต กิตติอำพน นายกสภา
สถาปนิก เปิดเผยว่า สภาสถาปนิกเตรียม
จัดงานสภาสถาปนิก'19 เพื่อเป็นการ
ดำเนินการให้สอดคล้องและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของสภาสถาปนิกตามพระ
ราชบัญญัติ สถาปนิก พ.ศ. 2543 มาตรา 7
(5) ที่กำหนดว่าสภาสถาปนิกมีหน้าที่และ
บทบาทในการเผยแพร่และให้บริการด้าน
วิชาการต่างๆ แก่ประชาชนและองค์กร
อื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาการและเทคโนโลยี
ทางสถาปัตยกรรม จึงได้มีการริเริ่มจัด
งานสภาสถาปนิก'19 ขึ้น เพื่อเป็นเวที
ของสถาปนิกทุกสาขาจำนวนมากกว่า
3 หมื่นคน

นายประกิต พนานุรัตน์ ประธาน
จัดงานสภาสถาปนิก'19 กล่าวว่า งาน
สภาสถาปนิก'19 จะจัดขึ้นภายใน
แนวคิด "REACT" ตอบสนอง ต่อยอด
ต่อเนื่อง ต้องการสื่อถึงสภาวะการณ์ใน
ปัจจุบัน ที่ผู้ประกอบการวิชาชีพทาง
สถาปัตยกรรมรวมถึงทุกวิชาชีพ มีความ
จำเป็นอย่างมากที่จะต้องปรับตัวเพื่อ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคม
ที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว ด้วยการศึกษ
ต่อยอดความรู้อย่างต่อเนื่อง ในส่วน
ของความรู้ต่างๆ จะมีการสัมมนา เสวนา
และประชุมเชิงวิชาการทางสถาปัตยกรรม
รวมกว่า 30 หัวข้อ

อย่างไรก็ดี แบ่งเป็น 4 รูปแบบ

ได้แก่ Forum A : The Key Note
(A Forum for Inspiration) เป็นการเปิด
โอกาสให้สถาปนิกไทยและผู้ที่เกี่ยวข้องได้
เข้าร่วมรับฟังแนวคิดจากสถาปนิกที่มีชื่อเสียง
ในระดับโลก เพื่อเป็นการให้ความรู้
สร้างแรงบันดาลใจ และก่อให้เกิดความ
คิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาการทำงาน
สู่ระดับสากลต่อไป

Forum B : The Practice (Sharing
Knowledge from a Master) เป็นการให้
ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพแก่สมาชิก
สภาสถาปนิกและประชาชนทั่วไป Forum
C : The Innovation (Discussion for the
Best Solution) เป็นการสัมมนาที่มุ่งเน้น
การแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีทาง
สถาปัตยกรรมรวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์และบริการ และ Forum D :
The ACT Services (ACT Commitment
to Serve Our Society) เป็นกิจกรรมที่
สภาสถาปนิกให้บริการสังคมในรูปแบบ
ของการให้คำปรึกษาโดยตรงแก่ประชาชน
ทั่วไป เกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมโดย
กลุ่มสถาปนิกอาสา และยังเปิดพื้นที่
และโอกาสให้สถาบันการศึกษาเผยแพร่
ผลงานการเรียนการสอน

นายศุภแมน มรรคา ผู้อำนวยการ
โครงการ บริษัท อารยะ เอ็กซ์โป ในฐานะ
ผู้จัดงาน กล่าวว่า งานครั้งนี้จะมีผู้เข้า
ร่วมแสดงนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
มากกว่า 500 รายจาก 30 ประเทศทั่ว
โลก อาทิ สหรัฐ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น เยอรมนี
มาเลเซีย และจีน รวมถึงผู้ผลิตวัสดุ
ก่อสร้างชั้นนำในไทย ■